

นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวกัญชพร โพธิ์อุไร

ดิฉัน นางสาว กัญชพร โพธิ์อุไร มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยกำหนดการเดิมที่จะมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นในเดือนเมษายนปี 2022

แต่เนื่องด้วยผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าจึงได้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใน Ochanomizu University ในเดือนตุลาคมปี 2022

ก่อนอื่น ต้องพูดว่าการมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในความฝันของฉัน

หลังจากที่มาญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ซึ่งตอนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงแรกๆ ค่อนข้างลำบากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มีความแตกต่างจากไทยหรือ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาญี่ปุ่น

แต่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนแต่พอได้กินของหวานของญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยคะ
ขนมหวานของที่ญี่ปุ่นอร่อยมาก

และหลังจากที่อยู่มาหลายเดือนก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น ฉันคิดว่าการมาอยู่โตเกียวสะดวกมาก ๆ



เลยคะเพราะว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมาย

และมีหลากหลายให้ทำไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ เกะ งานอนิเมะ หรือ งานพาร์ตี้ไทม์ ช่วงแรกที่มาอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น

เพราะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้เบ่งกับใบแปะก็ร่วงกำลังบานเลยคะ มันสวยมากเลย นอกจากนี้

ก็ยังได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่สวยงาม ๆ

ซึ่งพอได้ไปในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็รู้สึกแบบมีแรงขึ้นมา แต่ว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีหิมะส่วนประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีหิมะ ทุกครั้งตอนที่ฉันออกไปข้างนอก

มักจะใส่เสื้อโค้ทตลอดเวลา เพราะว่า มันหนาวมาก นอกจากนี้ เรายังจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมหาลัยที่มาแลกเปลี่ยนกันคะ

ด้วยความที่หออยู่ในมหาลัยมันก็เลยดีมากๆ เลย แล้วก็สถาฟของหอดีมากเลยคะ
เวลาไม่เข้าใจพอไปถามก็มักจะได้อธิบายที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น รู้สึกประทับใจสุดๆเลยค่า
แต่ของที่ญี่ปุ่นค่อนข้างมีการบ้านเยอะมาก เรียนเสร็จก็ต้องทำการบ้าน ส่วน ชั่วโมงเรียนที่เรียน
ทั้งหมดจะเรียนกับคนต่างชาติซะส่วนใหญ่คะ ไม่ค่อยได้เรียนกับคนญี่ปุ่นซะเท่าไร
ก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้เจอนักศึกษาญี่ปุ่นค่อนข้างน้อย แต่ว่าทุกสัปดาห์ ของวันพุธก็จะเป็นชั่วโมงเรียนของชาวต่างชาติ
พอมีเรากำถามก็ถามได้ตรง ๆ แล้วก็ได้รับคำอธิบายที่เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นคะ

นอกจากนี้ ก็ยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับคนญี่ปุ่นด้วยกันอีก ตอนนั้น
ก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นได้ฟัง คุณครูในคลาสก็ใจดีมากแล้วก็สวຍทุกคนเลย
นอกจากนี้ ก็ยังได้เรียนมารยาทของญี่ปุ่น แล้วก็ประเทศอื่น ๆ ด้วย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน
ส่วนโรงอาหารในมหาลัยก็ค่อนข้างแคบเลย แต่ว่า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะ ช่วงเย็นก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์
เลยสามารถเลือกได้อิสระ ซึ่งตรงนั้นชอบมาก ๆเลย สำหรับสายกิน



ช่วงวันหยุดฤดูหนาวได้ไปเที่ยวทะเลสาบคาวากุจิโกะ ได้เจอภูเขาไฟฟูจิสวยมาก ๆ แล้วก็สูงสุดๆ ตอนนั้น
มีความคิดที่อยากจะไปเที่ยวตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงโอกินาวาให้ได้เลย ด้วยเหตุนี้ ตลอดระยะเวลา 1
ปีที่ได้มาแลกเปลี่ยนก็จะพยายามเที่ยวญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ในช่วงกลางเดือนของเดือนหนึ่ง
ก็ได้เริ่มทำพาร์ทไทม์ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ หลายๆ อย่างเลย ก็ได้พบกับคนญี่ปุ่นจริง ๆ จะ บอกว่า
คนญี่ปุ่นปกติค่อนข้างพูดเร็วกว่าอาจารย์ที่สอนเราในมหาลัย สำหรับฉัน การที่ทำงานพาร์ทไทม์
ถือเป็นการฝึกภาษาญี่ปุ่น ไปในตัว แล้วก็ การที่มาเป็นนักเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่พิเศษสุดเลย

สุดท้าย นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลา 1 เทอมที่ผ่านมา
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ซาโต้ ที่คอยช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ เสมอมา ต่อไป
ก็จะเป็นอาจารย์อากิวาระ ต้องขอโทษด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าจะขอส่งการบ้านสาย
แต่เราก็มักได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์เสมอมาและคอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ขอขอบคุณมาก ๆ เลย ค่ะ
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์ต่างชาติ ก็คอยช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ หรือจะเป็นคนดูแลที่หอทุกครั้ง
ก็จะได้รับการอธิบายในเรื่องต่าง ๆ ivo อย่างดีมาก ขอขอบคุณมากค่ะ
และขอขอบคุณดิวิเตอร์สุดน่ารักที่คอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ